



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน **นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. (ร่าง) กำหนดการงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒. เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๓. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะทำงานจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเนชั่นจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภายใต้การกำหนดประเด็นหลักขององค์การสหประชาชาติ คือ "United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities" **รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ เสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการและสังคมที่มีต่อคนพิการ จะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรเครือข่ายด้านคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ เข้าร่วมงานรวมจำนวน ๑,๒๐๐ คน โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูคนพิการและองค์กรการมอบป้ายศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล การมอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป การแสดงศักยภาพของคนพิการ และการจับสลากมอบของขวัญและของรางวัล เป็นต้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในฐานะคณะทำงานจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการในพื้นที่ เข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่เข้าร่วมงาน ขอให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการเพื่อรับเงินค่าพาหนะเดินทาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมพิศ หลวงแจ่ม)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
รองประธานคณะทำงานจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๓ ๑๕๒๗, ๐ ๓๒๓๒ ๑๕๒๘
โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๑๙๘๑



เอกสารประชาสัมพันธ์